



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวหทัย สร้อยสระคู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวหทัยา สร้อยสระคู
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๑๒๕๐๕๕๙</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวหทัยา สร้อยสระคู

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาหญิงไทย อายุ ๒๓ ปี สถานภาพสมรสคู่ มาโรงพยาบาลสิรินธร วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๔๒ น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์และมีมูกเลือด เวลา ๑๕.๓๐ น. ตั้งครรภ์ครั้งที่ ๒ กำหนดคลอด วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อายุครรภ์ ๓๓ สัปดาห์ ๑ วัน โดยนับจากผลการตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภายในพบปากมดลูกปิด ประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์พบมดลูกหดตัวสม่ำเสมอทุก ๑๐ นาที นาน ๓๐ วินาที ความแรง +๒ ทารกดิ้นดี อัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ ๑๕๐-๑๖๐ ครั้งต่อนาที สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๕/๗๔ มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด มีแผนการรักษาให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC BUN Cr. Electrolyte U/A Wet smear ให้ยา examethasone ๖ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ ทุก ๑๒ ชั่วโมง ๔ ครั้ง ให้ยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดด้วย Adalat ๑๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๓๐ นาที ๓ ครั้ง พยาบาลได้พูดคุยสร้างสัมพันธภาพและอธิบายให้ทราบถึงภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด แผนการดูแลรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดต่อมารดาและทารก หลังได้รับข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และสามีเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หลังได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอด ๑ ชั่วโมง ให้นอนพักที่เตียงตลอดเวลา ไม่มีการหดตัวของมดลูก ให้ยา Adalat ๑๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ดทุก ๖ ชั่วโมง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่พบการหดตัวของมดลูก หญิงตั้งครรภ์ไม่มีอาการใจสั่น ชีพจรความดันโลหิต และการหายใจปกติ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๐ น. ไม่พบการหดตัวของมดลูก หญิงตั้งครรภ์ไม่มีอาการใจสั่น ชีพจรและการหายใจปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ หญิงตั้งครรภ์และสามีได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตนเอง การสังเกตอาการเตือนของการเจ็บครรภ์ อาการผิดปกติที่ให้มาพบแพทย์ หญิงตั้งครรภ์และสามีรับทราบ และเข้าใจวิธีดูแลตนเองเป็นอย่างดี แพทย์นัดตรวจครรภ์ครั้งต่อไปที่แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรมในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ พัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพินยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพยาบาลห้องคลอดในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

๒. เพื่อให้พยาบาลห้องคลอดมีแนวทางการให้ความรู้ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสามารถตั้งครรภ์ต่อจนครบกำหนดคลอด
๒. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนในการยับยั้งคลอด
๓. หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการที่ห้องคลอด
๔. พยาบาลห้องคลอดมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำหนด